



กระบวนการการเก็บขนขยะประเภทขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตราย  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตราย” เช่น ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระจกสเปร์ยบรรจุ สารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จึงกำหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตราย โดยประชาชนนำไปรวบรวมไว้ในจุดที่กำหนดไว้ บริการประชาชนเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงจะนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้

จุดที่ ๑ บ้านต่อตั้ง	หมู่ที่ ๑	บริเวณ ศาลาหมู่บ้าน
จุดที่ ๒ บ้านห้างแก	หมู่ที่ ๒	บริเวณ ศาลาหมู่บ้าน
จุดที่ ๓ บ้านบกไฟ	หมู่ที่ ๓	บริเวณ ศาลาหมู่บ้าน
จุดที่ ๔ บ้านปากทรง	หมู่ที่ ๔	บริเวณ รพสต.ปากทรง
จุดที่ ๕ บ้านทับซอน	หมู่ที่ ๕	บริเวณ อบต.ปากทรง
จุดที่ ๖ บ้านสะพานสอง	หมู่ที่ ๖	บริเวณ ศาลาหมู่บ้าน
จุดที่ ๗ บ้านตะแบกงาม	หมู่ที่ ๗	บริเวณ ศาลาหมู่บ้าน
จุดที่ ๘ บ้านโนนแจะ	หมู่ที่ ๘	บริเวณ ศาลาหมู่บ้าน
จุดที่ ๙ บ้านครองเรือ	หมู่ที่ ๙	บริเวณ ศาลาหมู่บ้าน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียด และวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
โทรศัพท์ ๐๗๗-๖๕๔๕๓๕ โทรสาร ๐๗๗-๖๕๔๕๓๖ [www.paksong.go.th](http://www.paksong.go.th).



กระบวนการการเก็บขนขยะประเภทขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร)” ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ไม่ได้มีบริการถึงขยะอินทรีย์ไว้บริการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้มีการรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนในครัวเรือนคัดแยกและนำไปเป็นอาหารสัตว์/ทำปุ๋ยหมัก/ ทำน้ำหมักชีวภาพ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียด และวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โทรศัพท์ ๐๓๗-๖๕๔๕๓๕ โทรสาร ๐๓๗-๖๕๔๕๓๖ [www.paksong.go.th](http://www.paksong.go.th).



กระบวนการการเก็บขนขยะประเภทขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะรีไซเคิล” เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกใส กระดาษ กล่องเครื่องดื่ม UHT พลาสติกอื่น อลูมิเนียม โลหะอื่น ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จึง กำหนดแนวทางการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง มีถังรองรับขยะรีไซเคิลไว้บริการ ณ จุดที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงและได้มีการรณรงค์ส่งเสริม ให้ครัวเรือนคัดแยกเก็บไว้ใน ภาชนะที่เหมาะสม และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้ โดยวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภททำได้ ดังนี้

๑. ขวดแก้ว - เทเครื่องดื่มออกให้หมด - ล้างด้วยน้ำสะอาด - เก็บรวบรวมไว้
๒. กระดาษ - จัดระเบียบ บดบรรจุภาชนะ - เก็บรวบรวมไว้
๓. ขวดพลาสติกใส - เทเครื่องดื่มออกให้หมด - ล้างด้วยน้ำสะอาด - เก็บรวบรวมไว้
๔. กล่องเครื่องดื่ม UHT - เทเครื่องดื่มออกให้หมด - รวบรวมไว้
๕. พลาสติกอื่นๆ - เทเครื่องดื่มออกให้หมด - ล้างด้วยน้ำสะอาด - เก็บรวบรวมไว้
๖. อลูมิเนียม - จัดระเบียบ บรรจุภาชนะ - เก็บรวบรวมไว้
๗. เหล็ก/โลหะ - จัดระเบียบ บรรจุภาชนะ - เก็บรวบรวมไว้



กระบวนการการเก็บขนขยะประเภทขยะทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอปากทรง จังหวัดชุมพร เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะทั่วไป” เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายชุมชน และขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก นำไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือนำไป รีไซเคิลแล้วไม่คุ้มค่า และไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเป็นอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จึงกำหนดให้ครัวเรือนรวบรวมใส่ภาชนะ หรือถุงขนาดใหญ่ นำไปใส่ถังรวบรวมขยะแยกประเภทสีน้ำเงินที่จุด บริการของหมู่บ้านที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะทั่วไปในถังขยะ เดี่ยวกับขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียก เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บของพนักงานจัดเก็บ และความสะดวกใน การนำไปกำจัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียด และวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โทรศัพท์ ๐๓๗-๖๕๔๕๓๕ โทรสาร ๐๓๗-๖๕๔๕๓๖ [www.paksong.go.th](http://www.paksong.go.th).